



ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๓/๐๓๕๓๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. กำหนดการอบรม
๓. รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ จัดอบรมตามโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ชี้แจงคู่มือบัญชีหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีสามารถวิเคราะห์งบการเงินและสามารถนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหารของหน่วยบริการได้ มีข้อมูลบัญชีที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารทุกระดับ จึงจัดให้มีการอบรมโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ ๑ คน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรม หน่วยงานละ ๑ คน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยตอบรับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ <https://hfo.cfo.in.th/> ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ชัย จรุงวรธนนะ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๙๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๕๖๘

ผู้ประสานงาน คุณน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ ๐๘๑ ๙๐๘ ๕๕๘๘